

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การชี้แจงข่าว เรื่องการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นนักศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบคำชี้แจงของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นนักศึกษาว่าสืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างรุนแรงในกรณีการให้ข่าวดังกล่าวด้วยเหตุนี้จึงต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง และขอชี้แจงว่าข้อความที่นายเลอรอง เมลลอง รักษาการผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้โพสต์นั้นไม่ใช่เหตุผลที่ ICC (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions) ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHR ภายใต้ Sub - Committee on Accreditation : SCA ได้ลดสถานะ กสม. ไทย เหตุผลที่ กสม. ไทยถูกลดสถานะเนื่องมาจากรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนมีความล่าช้า กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง กสม. จากการถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากกระทำหน้าที่โดยสุจริต

๒. การไปให้ข้อมูลต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ กรณีการร้องเรียนของตัวแทนญาติผู้เสียหายซึ่งถูกจับกุมที่สถานบริการนารี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปให้ข้อมูลกรณีตัวแทนของญาติผู้เสียหาย ซึ่งถูกจับกุมที่สถานบริการนารีอาบอบนวด ซึ่งได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าผู้เสียหายถูกกักตัวไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยญาติผู้เสียหายได้มอบอำนาจให้ผู้แทนไปร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่า การควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ขอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกรอบก่อนการไต่สวน โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ ญาติผู้เสียหาย ทนายความ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และนางอังคณา ฯ ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน และได้ข้อสรุปว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีอำนาจกักตัวหญิงไทยใหญ่ทั้ง ๖ คน และต้องปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว ส่วนผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน ๑๕ คน ศาลได้มีคำสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประสานงานและเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองพยานโดยประสานกับอัยการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็วก่อนส่งกลับสู่ภูมิลำเนา โดยศาลจะนัดไต่สวนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) นำผู้แทนแรงงานข้ามชาติร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิแรงงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า นางสาวสุชาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights : MWRN) พร้อมด้วยผู้แทนแรงงานข้ามชาติชาวพม่าจำนวน ๑๔ คน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนว่าถูกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ละเมิดสิทธิแรงงานโดยให้ทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. โดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดประจำปี ได้รับค่าจ้างวันละ ๒๓๐ บาท ต้องอยู่ในการควบคุมของผู้แทนนายจ้างตลอดเวลาและถูกยึดเอกสารประจำตัว ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าได้ อีกทั้งมีแรงงานจำนวน ๑ ราย ถูกบริษัทฟ้องคดีอาญาในข้อหาลักทรัพย์ ผู้ร้องจึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบและเจรจากับบริษัทให้จ่ายค่าจ้างที่ค้างไว้และค่าล่วงเวลาให้กับแรงงานพม่าด้วย

๔. สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกสโมสรณ์ศึกษาและกรรมการ จำนวน ๒๕ คน ได้เข้าพบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายโสพล จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรับฟังโอวาทเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษากฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรับน้องใหม่ที่ไม่เป็นอันตราย โดย กสม. เสนอให้ดำเนินกิจกรรมรับน้องในค่ายทหาร เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข้อคิด วิธีการแนวทางในการป้องกัน และการแก้ปัญหาการตีกันของนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน โดยนายกสโมสรณ์ศึกษา ได้เสนอว่ารัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในเรื่องการพัฒนาและสร้างความเข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษารุ่นพี่ให้ข้อมูลกับนักศึกษารุ่นน้องจนเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องระหว่างสถาบันการศึกษา และเสนอแนะให้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๑ จนกระทั่งจบการศึกษา

๕. กรณีเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ ๑๗ คน เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักนักเรียน โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการประชุมหารือกรณีเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ ๑๗ คน เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักนักเรียนของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าสาเหตุไฟไหม้หอพักเกิดจากขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ละลาย และได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียชีวิตรายละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และดูแลผู้เจ็บป่วยโดยไม่ได้ทอดทิ้ง ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนชาติพันธุ์ที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าสาเหตุไฟไหม้หอพักเกิดจากขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ละลาย และมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษาเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดจากขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ละลาย และผู้ปกครองเด็กประสงค์จะร่วมรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

๖. กำหนดการจัดงานสถาปนารองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๕ ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการจัดงานสถาปนารองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๕ ปี ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และกำหนดการ “๑๕ ปี กสม. เปิดบ้านพบสื่อมวลชน” เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม และมอบสำนักงาน กสม. นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป

๘. (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำมาใช้ในการประมวล และแก้ไข (ร่าง) รายงานทั้ง ๒ ฉบับ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

๙. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑๘ ราย ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ และมีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป

๑๐. สรุปรายงานการจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชนชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ (UNDRIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปรายงานการจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชนชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ (UNDRIP) โดยใช้ชื่อว่า “สมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด ๔๕๔ คน ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจาก ๒๙ กลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว และมอบให้คณะกรรมการด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๑. การจัดทำรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาการจัดทำรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW และมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดทำร่างรายงานคู่ขนานส่งให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี เพื่อพิจารณาร่างรายงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ CEDAW ก่อนการประชุม Pre-sessional Working Group (PSWG) จะเริ่มเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ โดยการประชุม PSWG จะเริ่มในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๒. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสำเริง วีระชนะนัง เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๓. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางสุนทรี แซงกิ่ง เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน แทนนายบุญแทน ต้นสุเทพวิรวงศ์ ที่ขอลาออก และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๔. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะ กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวตรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะ กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง แทนนางจันทราภา จินดาทอง ที่ขอลาออก และมอบสำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป